

บทคัดย่อ

การศึกษา "ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการน่านโยบายฟื้นฟูป้าชายเลนบางซุนเทียนไปปฏิบัติ" ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการน่านโยบายฟื้นฟูป้าชายเลนบางซุนเทียนไปปฏิบัติ และศึกษาให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินนโยบาย เพื่อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

การศึกษานี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการศึกษาจากเอกสาร ด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ เอกสารเชิงวิชาการที่เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายของกรุงเทพมหานคร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง โดยการสัมภาษณ์ผู้ที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับการน่านโยบายฟื้นฟูป้าชายเลนไปปฏิบัติ ประกอบด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ ได้แก่ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ สำนักผังเมือง สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักงานเขตบางซุนเทียน ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและแผน ผู้บริหารจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่ง ผู้ประกอบการร้านอาหารทะเล นักวิจัย ประชาชน นักการเมือง ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก รวมทั้งสิ้น 32 คน

ลักษณะทั่วไปของนโยบายฟื้นฟูป้าชายเลนบางซุนเทียนไปปฏิบัติ นโยบายฟื้นฟูป้าชายเลนบางซุนเทียนของกรุงเทพมหานคร เป็นนโยบายสาธารณะที่กรุงเทพมหานครจัดทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนชายทะเลบางซุนเทียน เนื่องจากพื้นที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำถูกคลื่นทะเลกัดเซาะพังเสียหายเพิ่มขึ้นทุกปี สูญเสียพื้นที่และนาุ้งเสียหาย และเสียเงินในการซ่อมแซม ซึ่งมีสาเหตุ มาจากการไม่มีป้าชายเลนดักดินตะกอนไว้ ทำให้คลื่นขนาดใหญ่พัดพาดินตะกอนออกไปจากชายฝั่ง

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการน่านโยบายฟื้นฟูป้าชายเลนบางซุนเทียนไปปฏิบัติ ได้แก่ปัจจัยนโยบาย สมรรถนะขององค์การ การควบคุม และประเมินผล การประสานงาน การประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการน่านโยบายการฟื้นฟูป้าชายเลนบางซุนเทียนไปปฏิบัติ

จากการศึกษาพบปัญหาอุปสรรคบางประการ หากได้รับการแก้ไขปรับปรุงแล้วจะส่งผลดีต่อการน่านโยบายฟื้นฟูป้าชายเลนบางซุนเทียนไปปฏิบัติ นั่นคือ การขาดแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการ กรุงเทพมหานคร โดยผู้ว่าราชการควรสั่งการให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการการรักษาและฟื้นฟูป้าชายเลนบางซุนเทียนเชิงบูรณาการ และแผนการดำเนินงานระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์การรักษา ฟื้นฟูพื้นที่ป้าชายเลนชายฝั่งทะเลบางซุนเทียน จากแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (พ.ศ.2552 - 2555) สู่การปฏิบัติ สำหรับเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปปฏิบัติ